



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะทำงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ในการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงการเรียนการสอน ปฏิรูปการบริหาร ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของ สกอ. ก.พ.ร. และสมศ. รวมถึงตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด และได้ประกาศให้ผู้ที่ขอรับทุนสนับสนุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วนั้น

อาศัยความตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการวิจัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมด ๑ โครงการ คิดเป็นเงินอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๓๔,๕๑๐ บาท ดังนี้

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ของ อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู  
อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์  
นายรัฐสิทธิ์ เสริมสัย  
นายสุรัตน์ จานทอง  
นายนพเดช อยู่พร้อม

จำนวนเงินที่ได้รับอุดหนุน ๓๔,๕๑๐ บาท

๒. การทำสัญญา

ให้ผู้ที่ได้รับทุน ติดต่อทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ ๗ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

หลังจากทำสัญญาแล้วให้ผู้ที่ได้รับทุนติดต่อทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการวิจัยงวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

๓. เงื่อนไขอื่น ๆ

๓.๑ ผู้ได้รับทุนต้องดำเนินการตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยงบกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒ ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนวิจัย หักเป็นค่าธรรมเนียมร้อยละ ๗ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกุณธ์ ทองอร่าม)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประกาศที่ ๐๖๒๘/๒๕๖๑

